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เหล่าว่าที่คุณหมอ...ไม่เคยหยุดนิ่ง        
ลงพื้นที่ออกตรวจช่วยเหลือประชาชน

เรียนรู้วิธีการการจัดงานสัมมนา การฝึกอบรม
อีกด้วย” อาจารย์ศุภรางค์ กล่าว

 ด้านนายอานนท์ ชมกลิน่ นกัศกึษาชัน้
ปีที่ ๔ สาขาวิชามัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ 
ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า เนื้อหาใน
การอบรมและฝึกปฏิบัติคร้ังนี้ ประกอบไปด้วย 
การสร้างชิน้งาน Motion Graphics ในรปูแบบ
ต่าง ๆ  รปูแบบของ Graphics ทีใ่ช้กบังานแสดง
ประเภทต่าง ๆ การสร้างชิ้นงาน 3D Motion 
ส�าหรบังานด้านต่าง ๆ  เช่น TV Series โดยการ
สมัมนาครัง้นีไ้ด้รบัเกยีรตจิากวทิยากร อาจารย์
คมสนัต์ สขุวญิญา ทีม่าเป็นวทิยากรมอบความ
รู้ในด้านของการท�า Cinema 4D อีกด้วย

 “สมัมนาครัง้นี ้มผีูเ้ข้าร่วมอบรมและ
สนใจเป็นจ�านวนมาก เราเพราะมกีระบวนการ
เตรยีมงาน จดัประชมุ แบ่งภาระหน้าที ่ผูเ้ข้าร่วม
ทุกคนมีความตั้งใจและสร้างสรรค์ผลงานจาก
การอบรม และมีความต้องการอยากให้จัดการ
อบรมอีก และมีการประเมินกระบวนการ และ
ความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วมการอบรม วทิยากร 
และผู้จัดงาน” นายอานนท์

น�าเสนอการแสดงชุดศรสีรุนิทรามาส ซ่ึงได้รบัรางวัล
ชนะเลศิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราช- 
สดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในการเเข่งขนั Thailand  
Dramatic Festival 2017 Princess Cup & IDA  
Thailand Open Dance Championships 2017  
จดัโดย สมาคมนาฏกรรม ประเทศไทย ในช่วงพธิี
เปิดกจิกรรม แสดงโดยนกัศกึษาสาขาวิชานาฏศลิป์ 
และศิลปการแสดง” รศ.ดร.สมุาล ีกล่าว

 อธิการบดีฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ 
ยังมีการแสดงดนตรีสากลและลูกทุ่ง จากสาขา
วิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์ฯ ตลอดงาน 
และการให้บริการรักษาประชาชนด้วยศาสตร์
แพทย์แผนจีนจากวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
โดยนายแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเห
ลียวหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อ
บริการประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะ
กลุ่มอาการฟื้นฟู กล้ามเนื้อ อ่อนแรง ปวดเมื่อย 
รวมไปถึงการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์การ
ศึกษาฯ จันทรเกษม - ชัยนาท และผลิตภัณฑ์ 
จากชาวชุมชนในเขตจตุจักรที่มีความร่วมมือกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา น�าผลิตภัณฑ์ของชุมชน
มาจ�าหน่ายในครั้งนี้ด้วย

 ในงานครัง้นี ้จะมีการออกบทูจากเขต และ
ชมุชนต่าง ๆ  อกีมากมาย เช่น รกัษาสขุภาพ ท�าหมนั
สนุขั ฯลฯ ให้ทกุท่านได้ร่วมกจิกรรม เข้าถึงบรกิารต่าง ๆ  
ของทางกรงุเทพมหานคร สดุท้ายนี ้มหาวิทยาลัยขอ
เชญิชวน นกัศกึษา บคุลากร และประชาชนทัว่ไป 
ร่วมโครงการ “ไทยนยิมย่ังยืน เพือ่ชมุชนอยูด่มีสีขุ” 
ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลยั วันที ่๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ตัง้แต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

มจษ.เปิดบ้านร่วมโครงการไทยนยิมยัง่ยนื
เพือ่ชมุชนอยูด่มีสีขุ ๑๐ พ.ย. นี้

 จันทรเกษม เปิดบ้านต้อนรับโครงการ 
“ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข” เสิร์ฟความ
สะดวก ให้สามารถเข้าถงึบรกิารต่าง ๆ  พร้อมขนทพั
นกัศกึษา หน่วยงาน การแสดงโชว์นาฏศลิป์ฯ แสดง
ดนตรีสากล จ�าหน่ายสินค้า และให้บริการวิชาการ 
ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ศกนี้ ณ สนามกีฬา
กลาง มรภ.จันทรเกษม 

 รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ไชยศุภ
รากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
กล่าวว่า มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม รูส้กึเป็น
เกียรติอย่างย่ิงที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการและ 
มคีวามพร้อม  ในการจดักจิกรรมภายใต้โครงการ “ไทย
นยิมยัง่ยืน เพือ่ชุมชนอยูด่มีสุีข” ทีก่รงุเทพมหานคร 
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม

น.ศ. มลัติฯ จดัสมัมนาสร้างสรรค์เฉพาะทาง
สร้างความรู ้เสรมิความแกร่ง Cinema 4D

ได้จดัขึน้ในวนัเสาร์ที ่๑๐ พฤศกิายน ๒๕๖๑ เพือ่
อ�านวยความสะดวกและให้ประชาชนสามารถเข้า
ถงึบรกิารต่าง ๆ ของ กทม. อย่างใกล้ชดิ ซึง่ได้รบั
เกยีรตจิาก พล.ต.อ. อศัวิน ขวัญเมอืง ผูว่้าราชการ
กรงุเทพมหานคร เป็นประธานในพธิเีปิด

 “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็น
สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและ 
ท้องถิน่ ตามปรชัญาและพันธกิจของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏ เราได้ท�างานในพ้ืนที่ร่วมกับชุมชนมา
อย่างต่อเนื่องทั้งในเขตจตุจักร ลาดพร้าว และ
ที่จังหวัดชัยนาท มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทาง
กรุงเทพมหานคร ที่ให้เกียรติเชิญมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมโครงการ

 ส�าหรบักจิกรรมภายในงานนัน้ มหาวทิยาลยั

นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “Cinema 4D ชวน
สร ้างสรรค ์งานไปพร ้อมกับ พวกเราชาว
มัลติมีเดีย” เป็นการจัดสัมมนาเพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะฝึกปฏิบัติใน
การใช้งานโปรแกรม Cinema 4 D มากยิ่งขึ้น

 อาจารย์ศุภรางค์ เรืองวานิช อาจารย์
ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะ
วิทยาศาสตร์ ในฐานะท่ีปรกึษาโครงการ กล่าวว่า 
การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา
สมัมนาทางเทคโนโลยมีลัตมีิเดยี จดัโดยนกัศกึษา
ชัน้ปีที ่๔ ภาคนอกเวลาราชการ เพือ่เป็นประสบการณ์
และเสริมทักษะส�าหรับผู้เข้าร่วมอบรม 

 “ส�าหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ส่ิงท่ีจะ
ได้รับ คือได้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Cinema 
๔D และสามารถน�าไปต่อยอดในการช้ินงานใน
วิชาวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้ และ
ใช้เป็นผลงานในการฝึกประสบการณ์วชิาชพี และ
ใช้ในการสมัครงานได้ต่อไป รวมถึงเกิดผลงาน
สร้างสรรค์จากจินตนาการและมีความสมจริง
ด้วยโปรแกรมโมเดลทางด้าน ๓ มติ ิรวมไปถงึการ
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๘ พ.ย. “พิธีอัญเชิญตราลัญจกร”
  วันที่ ๘ พ.ย. ที่จะถึงน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจ�าพระองค์เป็นตราประจ�ามหาวิทยาลัยฯ ในวันนี้จะมา
ถามความรู้สึกของน้อง ๆ  ในเรื่องของความภาคภูมิใจในความเป็นราชภัฏ และความคิดเห็นที่มีต่อพิธีอัญเชิญตราลัญจกรกันครับ

นายเทพประทาน พรมจารี (เทพ)
นกัศึกษาชัน้ปีท่ี ๒ สาขาวิชานาฏศลิป์และศลิปแสดง คณะมนายศาสตร์ฯ    
  การท่ีผมได้มาเรียนท่ีน้ี ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นมหาวิทยาลัยครูท่ี
ส�าคญัของประเทศ เป็นอนัดบัแรก ๆ  ของตระกลูราชภฏั และเป็นมหาวทิยาลยัของพระราชา 
และในส่วนของพธิอีญัเชญิตราลญัจกร ผมมองว่าเป็นพธิทีีส่�าคญัทีท่�าให้เราได้ร�าลกึถงึในหลวง
รัชกาลท่ี ๙ ย่ิงท�าให้เพ่ิมความส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และย่ิงไปกว่าน้ัน พวกเรา
คือนักศึกษาของพระราชา ครับ

  การอ ่านหนังสือเป ็นการพัฒนา
ตนเองทั้งในด้านของสติปัญญา และการ
พฒันาทางด้านอารมณ์ ซึง่วตัถุประสงค์ในการ
อ่านหนังสือของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตก
ต่างกันออกไป เช่น อ่านเพ่ือความรู้ อ่านเพ่ือ
ให้เกิดความคิด ซึ่งต้องตั้งจุดมุ่งหมายของการ
อ่านนัน้ ๆ  ไว้ก่อนทกุครัง้ เช่นเดยีวกบั นางสาว
พงศ์ผกา ทีบวับาน หรอือีฟ นกัวิชาการศึกษา
ปฏิบติัการ สถาบนัวิจยัและพฒันา ทีจ่ะมาบอก
เล่าถงึหนงัสอืทีต่นเองชอบอ่านในเวลาว่าง ว่า

 	 “หนังสือที่ชอบอ่านเป็นประจ�า	มีชื่อ
ว่า	ทวารวดีในอีสาน	เป็นหนังสือสะท้อนให้
เหน็ถงึตัวตนทีแ่ท้จรงิของวัฒนธรรมแห่งน้ี	ซึง่
ส่วนหนึง่มรีปูแบบทีแ่ตกต่างไปจากทวารวดใีน
ภาคกลาง	และวัฒนธรรมเขมร	อัตลักษณ์ของ
วัฒนธรรมทวารวดีในอีสานเป็นเช่นไร	มีค�า
ตอบรออยู่ในเล่มน้ีแล้ว” อีฟ บอกช่ือหนังสือ
ที่ตนเองชอบอ่าน พร้อมเล่าต่อถึงเนื้อหาของ
หนังสือเล่มนี่ ว่า

 	 “เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เก่ียวกับ
ประวตัศิาสตร์สมยัทวารวด	ีโบราณสถานและ
โบราณวตัถทุีเ่กีย่วข้องกบัพทุธศาสนา	โบราณ
วตัถสุ�าคญัชิน้หนึง่ทีเ่รยีกว่า	ใบเสมา	เล่มนีเ้ป็น
หนังสือแนวกึ่งวิชาการ	ถ้าหากจะอ่านให้สนุก
เวลามีโบราณวัตถุในที่ต่าง	ๆ	สามารถตามไป
ชมและรับรู้เรื่องราวที่มาและความส�าคัญไป
ด้วยกันค่ะ”

  “ถ้าถามว่าท�าไมถงึเลอืกหนงัสอืเล่มนี้
มาอ่าน	เพราะหนังสือเล่มนี้เป็นศาสตร์ที่ชอบ
และได้เรียนรู้ถึงวัตถุทางประวัติศาสตร์ศิลปะ	
เลยอยากแบ่งปันให้คนอืน่	ๆ	ได้รูจ้กัองค์ความรู้
ด้านน้ีด้วยกัน” อีฟ เล่าให้ฟังว่าเลือกหนังสือ
เล่มนี้เป็นเล่มโปรดของเธอเพราะอะไร พร้อม
เล่าถึงเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้ ว่า 

 	 “คิดว่าความน่าสนใจของเล่มนี้	อยู่
ที่โบราณวัตถุที่ปรากฏในเล่ม	ซึ่งมาจากสถาน
ท่ีต่าง	ๆ	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในบาง
แห่งสามารถตามไปชมของจริงได้	ซึ่งการได้

เห็นกับตาตัวเอง	เราจะเห็นคุณค่าและให้
ความส�าคญัของโบราณวตัถนุัน้	ๆ 	บางคนอาจ
จะมองเป็นศาสตร์เฉพาะทาง	แต่จริง	ๆ	แล้ว	
ประวัติศาสตร์ศิลปะ	คือ	สิ่งที่อยู่รอบ	ๆ	ตัว	
เช่น	งานประดับในวัด	หรืออาคารบ้านเรือน	
และอาคารศาสนสถาน”

  “อนัดบัแรก	อ่านเรือ่งทีส่นใจก่อนค่ะ	
ถ้าเรารู้สึกสนุกกับการอ่านแล้ว	เราจะอยาก
อ่านในสิ่งที่หลากหลายมากขึ้นถ้าเป็นแนว
ต�ารา	หนงัสอืวชิาการ	การอ่านไปด้วย	และจด
สรุปประเด็นส�าคัญไปด้วย	จะท�าให้ไม่ง่วงค่ะ	
แล้วลองกลับไปอ่านโดยใช้วิธีเล่าให้ตัวเองฟัง
เพื่อท�าความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง”

คิดว่าความน่าสนใจของเล่มน้ี อยู่ท่ี
โบราณวัตถุที่ปรากฏในเล่ม ซึ่งมาจาก
สถานที่ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ในบางแห่งสามารถตามไปชมของ
จริงได้ ซึ่งการได้เห็นกับตาตัวเอง เราจะ
เหน็คณุค่าและให้ความส�าคญัของโบราณ
วตัถนุัน้ ๆ  บางคนอาจจะมองเป็นศาสตร์
เฉพาะทาง แต่จริง ๆ  แล้ว ประวัติศาสตร์
ศิลปะ คือ สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว เช่น งาน
ประดับในวัด หรืออาคารบ้านเรือน และ
อาคารศาสนสถาน

นางสาวภาวนา สายงาม (ช้าง) 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์แผนจีน  
  ดิฉันมีความภาคภูมิใจมาก ๆ ค่ะ เพราะเป็นสถาบันการศึกษาของพระราชาค่ะ การที่ดิฉันได้มาเรียนที่
สถาบันแห่งนี้ ที่มีค�าว่า ราชภัฏน�าหน้า ท�าให้ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดินไทยค่ะ 
และพิธีอัญเชิญตราลัญจกร ก็เป็นพิธีที่มีความหมายมาก ๆ เพราะรู้สึกว่าพิธีมีความศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ดิฉันและเพื่อน ๆ  
รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมค่ะ
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ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อศัวศรีพงศ์ธร  
คณบดคีณะศกึษาศาสตร์

ครุศาสตร์ ๔ ปีก็สามารถใช้หลักสูตรฯ ๕ ปี ก็ได้โดยที่มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมจะต้องแจ้งมายังส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ,) เพื่อจะได้เชิญมาเตรียมความพร้อมทั้งการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวต้องใช้เวลาในการ 
เตรียมการ ๒ เดือน เพื่อให้ทันเข้าระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS รวมทั้งต้องการปรับความ
คิดของผู้ปกครองนักเรียนด้วยว่าไม่ใช่ว่าเรียนอะไรไม่ได้ถึงจะมาเรียนครูปัจจุบันครูจะต้องเป็นครูคุณภาพช้ันสูง เป็นเลิศประเทศชาติ 
จึงต้องการคนที่เก่งและดี เข้ามาเป็นครูทั้งก�าหนดนโยบายว่า ผู้ที่มาเป็นครูนั้น ต้องเก่งด้านภาษาอังกฤษด้วยโดยก�าหนดว่า คนที่จะจบการศึกษา
ด้านครจูะต้องสอบภาษาองักฤษตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษ Common EuropeanFramework of Reference for Languages 
(CFER) ให้ได้ ในระดับ B2 หรือ ได้ ๔๐๐ คะแนนขึ้นไป แต่ถ้าเรียนจบครูทางด้านภาษาอังกฤษจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ไก้ CFER ระดับ C1 
หรอื 600คะแนนขึน้ไปและต้องมกีารเพิม่เตมิ Solf Skills ในหลกัสตูรร่วมด้วย อย่างไรกต็ามนสิติ นกัศกึษาคร ูทกุชัน้ปี จะต้องได้รบัการบ่มเพาะ
ทักษะเหล่านี้ 
   ต่อมา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ท่าน รมช. นพ. อุดมคชินทร ได้มอบนโยบายดังกล่าวให้ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ม.ราชภัฏ 
จ�านวน ๑๗ แห่ง (ที่มีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยยืนยันว่าหลักสูตรการผลิตครู ๕ ปี ยังไม่ได้ยกเลิก จากความ
ต้องการผลิตครูที่มีคุณภาพจึงต้องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับหลักสูตรทุกสาขาวิชาชีพแล้ว
ตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และขณะนี้ก�าลังด�าเนินการในส่วนของสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึ่งคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  
ของมหาวิทยาลัยเดิม (กลุ่ม ๑๗)ส่วนใหญ่แสดงความม่ันใจว่าจะด�าเนินการได้ทันในปีการศึกษา ๒๕๖๒ กระบวนการต่อจากนี้ คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) จะมีการหารือกัน ในวันที่ ๙ พย.นี้ เกี่ยวกับ การปรับปรุงเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร คบ. ๔ ปีเพื่อเสนอเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ท่ีมี นพ. ธีระเกียรติเป็นประธานในเดือน พฤศจิกายนนี้ ด้าน สกอ. จะด�าเนินการเรื่องมคอ.๕ ขนานกัน คาดว่า  
จะเสร็จในเดือน ธันวาคมน้ี จากน้ันจะมีการเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นเป็นเวลา ๑ เดือนและสรุปเสนอ คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(กกอ.) ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ขณะเดียวกัน คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่ต้องการใช้หลักสูตร ผลิตครู ๔ ปี ต้องเตรียมการภายใน
มหาวิทยาลัยของตนเอง

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

   สวสัดค่ีะ ท่านผูบ้รหิาร คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษาทกุท่าน ระยะนี ้มข่ีาวความ
เคลื่อนไหวในวงการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตครูที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 
ดังนี้ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ที่ผ่านมา ศ.นายแพทย์ อุดม คชินทร รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบ
นโยบายด้านการผลิตครู ให้ในท่ีประชุมอธิการบดี และ คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ ๓๘ แห่ง ดังน้ีตามท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดนิทรเทพยวรางกรูมพีระราโชบาย เรือ่งการปรบัปรงุหลักสตูรการผลติครเูพือ่ยกระดบัการผลติครู  
ให้มีคุณภาพมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้สถาบันผลิตครูปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็น ๔ ปี 
   จากที่ปัจจุบัน มรภ. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว ๕ ปี พร้อมทั้งช้ีแจงว่า 
ขณะน้ีบริบทของโลกและสังคม เปลี่ยนไปเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทใน
การจัดการเรียนการสอนPlatformต่างๆจึงต้องเปล่ียนตามด้วย เพื่อท�าให้มีคุณภาพมากขึ้น
และหลักสูตร ๔ ปีก็สามารถท�าให้มีคุณภาพมากขึ้นได้ไม่ด้อยกว่าการเรียนหลักสูตร ๕ ปี 
ซึ่งปัจจุบันมี มรภ จ�านวน ๓๐ แห่ง เห็นด้วยที่จะปรับหลักสูตรเป็น ๔ ปีแต่มีบางส่วน  
ท่ีจะใช้หลักสูตร ๕ ปี ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถไปบังคับได้ว่า มหาวิทยาลัย
จ ะ ต ้ อ ง ป รั บ ห ลั ก สู ต ร เ ป ็ น  ๔  ป ี ทั้ ง ห ม ด  เ พ ร า ะ อ� า น า จ ก า ร อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร
ต่าง ๆ อยู ่ที่ สภามหาวิทยาลัย ดังน้ัน มหาวิทยาลัยท่ียังไม่พร้อมจะเปิดหลักสูตรผลิต
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เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : บุญเกียรติ ชีระภากร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

๔

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

จารุวรรณ

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

ผมรู ้สึกประทับใจและภูมิใจ
มากครับ จะพูดว่าอิ่มอกอิ่มใจ
ก็ว่าได้ พอเราเห็นว่าลุงป้า น้า 
อา หายจากความเจบ็ป่วย กลบั
ไปด้วยรอยย้ิมและมีความสุข 
มันเป็นความรู้สึกท่ีมีค่ามาก ๆ 
ครับ เป็นคุณค่าท่ีประเมินไม่ได้
จรงิ ๆ ครับ ขอบคุณโครงการ 
ที่ท�าให้พวกเราได้เป็นผู ้ ให้และ 
ผู้รับไปพร้อม ๆ  กันครับ

  การ เรี ยนการสอนแต ่ ในห ้ อง
สีเ่หลีย่มคงไม่เพยีงพออีกต่อไป ยิง่ด้วยศาสตร์
ทางการแพทย์ด้วยแล้ว ยิ่งต้องเรียนรู้ควบคู่ 
กับการลงมือปฏิบัติ ซึ่งวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือกนั้น ได้มุ ่งเน้นให้นักศึกษาแพทย์
ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ หาความรู้ทั้งใน
ห้องเรียนแบะนอกห้องเรียน ผ่านโครงการ
ต่าง ๆ  ที่ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

 เช่นเดียวกับ การจัดโครงการออก
หน่วยตรวจรักษาสุขภาพชุมชน ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีน ที่ทีมงานจันทร์กระจ่าง
ฟ้าฉบบันี ้ได้ตามตดิเหน็ภาพเหล่าว่าทีค่ณุมา
แบกเป้ สายกระเป๋า เตรียมเครื่องไม้เครื่อง
มือทางการแพทย์ พร้อมสีหน้าและรอยยิ้ม
ทุกครั้งในการออกเดินทางลงพื้นที่ชุมชนเขต
ลาดพร้าวและจตจุกัร เพือ่บรกิารวชิาการ ให้
ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกันแทบทุกวัน

 นักศึกษาแพทย์จีนณัฐพงษ์ พรหม
จนัทร์ หรอื ปอนด์ นักศึกษาช้ันปีที ่๕ สาขาการ

เหล่าว่าที่คุณหมอ...ไม่เคยหยุดนิ่ง
ลงพื้นที่ออกตรวจช่วยเหลือประชาชน

แพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
เล่าถึงที่มาที่ไปในการจัดโครงการครั้งนี้ว่า 
“สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริ	ในหลวงรัชกาล
ท่ี	๙	และสนองนโยบายพระราชด�าริของ
พระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลท่ี	๑๐	เกี่ยวกับ

ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น	และเน้นให้นักศึกษาน�าความรูความ
สามารถไปสูช่มุชน	สอดคล้องกบัหลกัราชวชิา
การปฎบิตัฝึิกประสบการณ์ของนกัศกึษาแพทย์
จีนชั้นปีที่	๕	ด้วยครับ”	

	 “ในส่วนของการลงพื้นที่น้ัน	หลัก
การท�างานเริ่มตั้งแต่การซักประวัติผู้ป่วย	การ
วินิจฉัยโรค	รวมถึงการเลือกวิธีการรักษาที่
เหมาะสมต่อผูป่้วยแต่ละคนด้วยครบั		เคสส่วน
ใหญ่ท่ีเจอบ่อย	อารการปวดเรื้อรังทั่วไปครับ		
อาทเิช่น	ไม่เกรน	ปวดศรีษะ	ปวดเอว	ปวดเข่า	
รวมถงึโรคทีต้่องใช้ยาจนีทานคูก่บัการฝังเขม็ก็
มคีรับ	ผูป่้วยทีเ่ข้ามาให้บรกิารส่วนใหญ่แล้วจะ
เห็นผลการรักษาไปแนวโน้มที่ดีครับ	บางราย
อาการค่อย	ๆ	ดีขึ้น	บางรายหาดขาดจากการ
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การฝึกปฏิบัติการลงพ้ืนที่ครั้งนี้ ท�าให้เราได้เจออาการ
ผู้ป่วยที่หลากหลาย ได้ฝึกประสบการณ์ลงมือตรวจ
วินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยด้วยตัวเองภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ และฝึกการมปีฎิสมัพันธ์ทีด่กีบัชมุชน มคีวาม
ภมูใิจในตวัเองและมัน่ใจทีจ่ะให้การรกัษาผูป่้วยเป็นแพทย์จีน
ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

เจ็บป่วยก็มีครับ	ซึ่งผลตอบการลงพ้ืนท่ีทุก	ๆ	
ครั้ง	เราจะได้รับผลตอบรับที่ดีมากครับ”	ว่าที่
คุณหมอปอนด์ เล่าถึงการกระบวนการท�างาน 
การรักษา และเคสต่าง ๆ ท่ีได้ท�าการรักษา 
และได้ผลดีขึ้นต้องขอปรบมือให้เลยค่ะ และ
ยงัเล่าถงึความรูส้กึในฐานะว่าทีค่ณุหมอทีไ่ด้มี
โอกาสท�าประโยชน์เพื่อประชาชนด้วยใบหน้า
ที่อิ่มเอมใจด้วยว่า

 “ผมรู ้สึกประทับใจและภูมิใจมาก
ครบั	จะพดูว่าอิม่อกอิม่ใจกว่็าได้	พอเราเหน็ว่า
ลุง	ป้า	น้า	อา	หายจากความเจ็บป่วย	กลับไป
ด้วยรอยยิม้และมคีวามสุข	มนัเป็นความรูส้กึที่
มีค่ามาก	ๆ 	ครบั	เป็นคณุค่าทีป่ระเมนิไม่ได้จรงิ	
ๆ	ครับ	ขอบคุณโครงการน้ี	ท่ีท�าให้พวกเราได้
เป็นผู้ให้และผู้รับไปพร้อม	ๆ 	กันครับ”	

 “ผมมองว ่าโครงการดีมากครับ	
ท�าให้เราได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเตรียม
ความพร้อมให้กับตนเอง	ท�าให้เรียนรู้เน้ือหา
นอกต�ารา	ได้น�าความรู้ที่เรียนมาท้ังหมดมา
ประยุกต์ใช้ได้จริง		รวมถึงการพัฒนาทักษะ
ต่าง	ๆ	ทีจ่�าเป็นให้มคีวามครอบคลุมมากย่ิงข้ึน	 
อีกท้ังยังได้เรียนรู ้สิ่งใหม่	ๆ	จากอาจารย์	
เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี
ครบั”	ว่าทีค่ณุหมอปอนด์ เล่าถงึการน�าความรู้
ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการรักษา และ
สิ่งที่ได้รับจากโครงการครั้งนี้ 

 มาต ่อกันที่อีกหนึ่งว ่าที่ คุณหมอ
นก หรือ นักศึกษาแพทย์จีนนกมาลี เตบิน 
นักศึกษาช้ันปีที่ ๕ สาขาการแพทย์แผนจีน 
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เล่าถึงการท�า
หน้าทีใ่นการลงพืน้ทีไ่ปช่วยเหลอืพีป้่าน้าอาใน
ชมุชนว่า “การลงพืน้ทีค่รัง้นี	้นกได้รบัหน้าทีใ่น
การดแูลผูป่้วย	๒	ประเภทคอื	ให้การดแูลรกัษา
ประจ�าศูนย์ส�าหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้	
ในกลุ่มอาการที่มีปัญหาด้าน	ปวดเม่ือยกล้าม
เนือ้		นอนไม่หลบั	และโรคเรือ้รังทีต้่องการปรบั
สมดุลภายในร่างกาย		อีกทั้งได้ให้การรักษาผู้
ป่วยตามบ้านส�าหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้	เช่นผู้ป่วยที่มีความพิการแต่ก�าเนิด	หรือ
เกิดอุบตัเิหต	ุซึง่ไม่สามารถเดนิมารบัการรกัษา
ที่ศูนย์การรักษาได้”

	 “การได้มีโอกาสไปท�าการรักษาให้ผู้
ป่วยน้ัน	นกมองว่าท�าให้ได้เราสามารถเข้าถึง

ชมุชนได้ทกุระดบั	และได้ท�าการรกัษาแบบองค์
รวม	ทัง้ทางด้านกายและจติใจ	เราเองมองเหน็
สภาพปัญหา	สภาพแวดล้อมของผู้ป่วยอย่าง
แท้จริง	ทั้งในเรื่องของภาวะการเจ็บป่วย	และ
การปรบัสภาพแวดล้อมให้ผูป่้วยได้รบัการดแูล
รักษาอย่างเหมาะสมตรงจุดค่ะ”	ว่าที่คุณหมอ
นก เล่าถงึการลงพืน้ทีร่กัษาผูป่้วยถงึชมุชนนัน้ 
ท�าให้ได้ผลที่ดี และได้เห็นสภาพปัญหาอย่าง
แท้จริง อีกทั้งยังบอกถึงความรู้สึกที่ตนเองได้
มีโอกาสไปช่วยเหลือผู้ป่วยในครั้งนี้ด้วยว่า

 “นกรู้สึกภูมิใจที่ได้น�าความรู้แพทย์
แผนจนีมารกัษาผูป่้วยจนมอีาการดขีึน้	ทัง้ทาง
ด้านร่างกายและจิตใจ	และยังส่งผลให้นกมี
ความมัน่ใจในการน�าความรูแ้ละประสบการณ์
ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติไปให้การรักษาอย่าง
ถูกต้องในวิชาชีพของแพทย์ที่จะสมบูรณ์แบบ
ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ

	 นอกจากนี้้	การฝึกปฏิบัติการลงพื้น
ที่ครั้งนี้	ท�าให้เราได้เจออาการผู้ป่วยที่หลาก
หลาย	ได้ฝึกประสบการณ์ลงมือตรวจวินิจฉัย
และให้การรักษาผู้ป่วยด้วยตัวเองภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์	และฝึกการมีปฎิสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชน	มีความภูมิใจในตัวเองและมั่นใจที่
จะให้การรกัษาผู้ป่วยเป็นแพทย์จนีทีม่คีณุภาพ
ต่อไปในอนาคต”	ว่าทีค่ณุหมอนก เล่าถงึความ
ภาคภูมิใจที่ตนเองมีโอกาสได้ไปช่้วยเหลือ
ประชาชน และสิ่งที่ตนเองได้รับประโยชน์ใน
ครั้งนี้ได้อย่างน่าประทับใจ 

 ต้องขอปรบมือให้เหล่าว่าที่คุณ
หมอไม่ใช่แต่เพียงหนุ่มสาวทั้ง ๒ คนนี้ แต่
ยังมีเหล่าว่าท่ีคุณหมอคนอื่น ๆ ที่ได้ลงพื้นที่
ช่วยเหลือพี่ ป้า น้า อา ในชุมชนคร้ังนี้ด้วย 
นอกจากจะน�าวิชาชีพที่ตนมีบรรเทาทุกข์ 
บ�ารุงสุขแล้ว ยังได้น�าเรื่องของจิตสาธารณะ
ท�าประโยชน์คืนสูงสังคมและชุมชนอีกด้วย
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พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี 
พระราชศาสนกิจโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี 
และพิธีบำาเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ปีท่ี ๔๕ และพิธีมอบทุนการศึกษา
ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ที่ผ่านมา
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งาน “The Maze Killer”
จัดโดยสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 
“SUM[think] สูตรสำาเร็จของความคิดสร้างสรรค์”

จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม

ณ บริเวณอาคาร ๙ คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ที่ผ่านมา

ณ บริเวณห้องกระจก ชั้น ๑ อาคาร ๒๘ คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ที่ผ่านมา



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม

http://www.chandra.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
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จันทร์กระจ่างฟ้า
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มหาวิทยาลัยการแพทย์เหลียวหนิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนตามหลักสูตรการแพทย์แผนจีน

ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารนวัตกรรม และห้องประชุมมานิจชุมสาย ชั้น ๔ อาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ที่ผ่านมา


